



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้สมัครที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อภาคพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามประกาศ จึงขอประกาศขยายเวลาการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาคการศึกษา

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

แผนการศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น

หลักสูตร แผน ก (ก1) สำหรับนักศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
หลักสูตร แผน ก (ก2) สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์
หลักสูตร แผน ข สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำการค้นคว้าอิสระ

แผนการศึกษาปริญญาเอก แบ่งเป็น

หลักสูตร แบบ 1 (1.1) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2 (2.1) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2 (2.2) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต

1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

- หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับจำนวน 11 สาขาวิชา
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดรับจำนวน 6 สาขาวิชา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (15)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 3. ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทั้งนี้ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2	สาขาวิชาการวิจัยและ ประเมินทางการศึกษา	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (8)	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย รับรอง ตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3	สาขาวิชาเทคโนโลยีและ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (19)	เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย รับรอง ตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4	สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (20)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางครุ ศาสตร์หรือทางการศึกษาจากสถาบันที่สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 2. ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)				
1	สาขาวิชาการวิจัยและ ประเมินทางการศึกษา	แบบ 2(2.1)	ภาคพิเศษ (4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุก สาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ มีผลงานในด้านการวิจัย 3. มีแนวคิดเชิงหลักการด้านการวิจัยและประเมิน 4. หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1,2,3 ให้อยู่ในดุลย พินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
2	สาขาวิชาการศึกษาศึกษาพิเศษ	แบบ 1(1.1)	ภาคพิเศษ (3)	<ol style="list-style-type: none"> คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาพิเศษ หรือทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการในการนำวิจัย หรือมีผลงานที่เชิงประจักษ์ หรือ หากมีคุณสมบัติไม่เป็นตามที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
		แบบ 2(2.1)	ภาคพิเศษ (7)	<ol style="list-style-type: none"> คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาพิเศษ หรือทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (10)	<ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
		แผน ข	ภาคพิเศษ (5)	<ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีประสบการณ์จากการทำงานทางวิทยาศาสตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2559

3. คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชาการจัดการประยุกต์	แผน ก (ก1)	ภาคพิเศษ (10)	1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 2. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
		แผน ข	ภาคพิเศษ (10)	1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 2. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (5)	1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเรียน จากมหาวิทยาลัยหรือสถานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 2. ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
		แผน ข	ภาคพิเศษ (15)	1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเรียน จากมหาวิทยาลัยหรือสถานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 2. ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	แบบ 1 (1.1)	ภาคพิเศษ (5)	1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ 2. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

		แบบ 2 (2.1)	ภาคพิเศษ (5)	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ</p> <p>2. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559</p>
--	--	-------------	--------------	---

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (5)	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ</p> <p>2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย</p>
		แผน ข	ภาคพิเศษ (10)	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ</p> <p>2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย</p>
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (5)	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ</p> <p>2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย</p>
		แผน ข	ภาคพิเศษ (10)	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ</p> <p>2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย</p>

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	แบบ 2(2.1)	ภาคพิเศษ (5)	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
		แบบ 2 (2.2)	ภาคพิเศษ (5)	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2	สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ	แบบ 2 (2.1)	ภาคพิเศษ (5)	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
		แบบ 2 (2.2)	ภาคพิเศษ (5)	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
3	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	แบบ 1 (1.1)	ภาคพิเศษ (5)	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางคหกรรมศาสตร์ หรือการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการทำวิจัยหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือ หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
		แบบ 2 (2.1)	ภาคพิเศษ (5)	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางคหกรรมศาสตร์ หรือการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ

			<p>อุดมศึกษารับรอง และ</p> <p>2. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย</p>
	แบบ 2 (2.2)	ภาคพิเศษ (5)	<p>1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคหกรรมศาสตร์หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและ</p> <p>2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ</p> <p>3. หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย</p>

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (5)	<p>1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการศึกษา วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืองานอุตสาหกรรม</p> <p>2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย</p> <p>3. ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>4. หากไม่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร</p>
		แผน ข	ภาคพิเศษ (5)	<p>1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา</p> <p>2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย</p> <p>3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p>

6. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์	แผน ก (ก2)	ภาคพิเศษ (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
		แผน ข	ภาคพิเศษ (30)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)				
ลำดับ	สาขาวิชา	แผน	จำนวนรับ/คน	คุณสมบัติ
1	สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์	แบบ 2(2.1)	ภาคพิเศษ (20)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 2. ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 3. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์เป็นคร่าวๆ ไป 4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา ในทุกสาขา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 เรื่อง หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท 5. กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สมัครเข้าศึกษาได้

3. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

4. เงื่อนไขการสมัคร

- 4.1 ในการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
- 4.2 หากดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วในทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้
- 4.3 กรณีมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ (ตามข้อ 2) ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 4.4 ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งเอกสารและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเองสามารถมอบหมายคนอื่นมายื่นชำระแทนได้ โดยส่งเอกสารการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
- 4.5 หลักฐานของผู้สมัครใช้ฉบับสำเนาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใดๆ

5. ขั้นตอนการสมัคร

5.1 ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://reg.psu.ac.th> โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563 โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสั่งพิมพ์ (Print) ใบสมัครสอบคัดเลือก และใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ในใบสมัคร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

5.2 ผู้สมัครต้องนำไปแจ้งชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่งานเงิน กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท คนละ 500 บาท และระดับปริญญาเอก คนละ 1,000 บาท

5.3 แนบหลักฐานประกอบการสมัคร และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

5.4 ส่งเอกสารใบสมัครสอบคัดเลือกที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

6. หลักฐานประกอบการสมัคร

6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ลงในใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

6.2 สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบระดับปริญญาโท และนักศึกษาที่สมัครสอบระดับปริญญาเอก ที่เลือกสมัครแบบ 2 (2.2))

6.3 สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบระดับปริญญาเอก)

6.4 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีผู้สมัครยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) จำนวน 1 ฉบับ

6.5 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบระดับปริญญาโท และนักศึกษาที่สมัครสอบระดับปริญญาเอก ที่เลือกสมัครแบบ 2 (2.2))

6.6 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบระดับปริญญาเอก)

6.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6.8 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.10 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เฉพาะปริญญาโทของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6.11 สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบถึงวันยื่นคำร้องขอสมัครเข้าศึกษา โดยต้องมีผลสอบ ภาษาอังกฤษจากสถาบันทางภาษาที่ได้รับการรับรองดังนี้

- 1) TOEFL Paper Based
- 2) TOEFL Computer Based
- 3) TOEFL Internet Based
- 4) IELTS
- 5) CU – TEP

โดยผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษพร้อมกับเอกสาร ประกอบการสมัครในวันที่สมัครสอบเข้าศึกษาควบคู่กันได้ ถ้าหากไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ผู้เข้าเรียนต้อง เรียนภาษาอังกฤษโดยต้องสอบผ่าน 3 รายวิชาภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด

หมายเหตุ เอกสารการสมัคร หากหลักฐานไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ กำกับไว้ทุกหน้าของ สำเนาเอกสาร

7. ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ การเงิน กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

8. การจัดส่งเอกสาร

ส่งเอกสารใบสมัครสอบคัดเลือกที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คณะ	เว็บไซต์
1	คณะครุศาสตร์	http://edu.psu.ac.th
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	http://technology.psu.ac.th
3	คณะวิทยาการจัดการ	http://ms.psu.ac.th
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	http://kaset.psu.ac.th
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	http://science.psu.ac.th
6	วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น	http://clmd.psu.ac.th

10.เกณฑ์การคัดเลือก

คณะ	เกณฑ์การคัดเลือก
1. คณะครุศาสตร์ 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น	<p>สอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบตามประกาศ</p> <p>- ความรู้ทั่วไป 50 คะแนน</p> <p>- ความรู้เฉพาะสาขาวิชาเอก 50 คะแนน</p> <p>รวม 100 คะแนน</p> <p>สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบตามประกาศ</p> <p>- ความรู้ในสาขาวิชา 10 คะแนน</p> <p>- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 10 คะแนน</p> <p>- ความสามารถในการตอบคำถาม 10 คะแนน</p> <p>- บุคลิกภาพ 10 คะแนน</p> <p>- ความพร้อมในการศึกษา /หัวข้อที่สนใจในการทำ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 10 คะแนน</p> <p>รวม 50 คะแนน</p>
1. คณะวิทยาการจัดการ 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<p>สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบตามประกาศ</p> <p>- ความรู้ในสาขาวิชา 20 คะแนน</p> <p>- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 20 คะแนน</p> <p>- ความสามารถในการตอบคำถาม 20 คะแนน</p> <p>- บุคลิกภาพ 20 คะแนน</p> <p>- ความพร้อมในการศึกษา /หัวข้อที่สนใจในการทำ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 20 คะแนน</p> <p>รวม 100 คะแนน</p>

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์คณะที่สมัคร และดูรายละเอียดกำหนดการรายงานตัวทางเว็บไซต์ <http://reg.psu.ac.th>

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม